



ประกาศจังหวัดสกลนคร

ที่ ๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๖๕ เป็นต้นไป ได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่
สถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบ
บูรณาการ จำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือ
กิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข การจัดการระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภุทธิทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ให้ขอความร่วมมือในการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือ
แอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ในสถานพยาบาล สถานที่แออัดที่เสี่ยงต่อการแพร่
ของโรค สถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี หอศิลป์ รถแท็กซี่ ร้าง หรืองานอื่นที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน
มาก และสถานที่ที่มีการให้บริการอาหารเครื่องดื่ม ควรให้ผู้มีหน้าที่ในการเสิร์ฟอาหาร หรือบริการเครื่องดื่ม
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในช่วงเวลาที่ต้องให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ไม่ให้
เกิดการระบาดในวงกว้าง

ทั้งนี้ มอบหมายและกำหนดให้นายอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
(ศปก.อ.) (ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร) เป็นผู้รับผิดชอบการติดตาม
ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชานน วาสิกศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”